
sþ. 180. Fyrirspurn [166. mál]
til iðnaðarráðherra um innlendar skipasmíðar.

Frá Júlíusi Sólnes.

1. Hve mörg skip eru í smíðum erlendis á vegum íslenskra aðila?
2. Að hve miklu leyti eru þessar smíðar fjármagnaðar með framlagi úr íslenskum

fjárfestingar- og lánasjóðum?
3. Hve mörg skip eru í smíðum í íslenskum skipasmíðastöðvum?
4. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að innlendur skipasmíðaiðnaður líði ekki undir lok?
5. Hvað hyggst ráðherra gera til þess að koma í veg fyrir að Íslendingar verði algerlega

háðir erlendum aðilum um viðhald og nýbyggingar skipa?

Skriflegt svar óskast.


